

บรรณาธิการแถลง

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2548 มีบทบรรณาธิการเรื่อง **Review of P Blood Group System** โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิธร เพชรจันทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการทบทวนในเรื่องของหมู่เลือดระบบ P ตามด้วยนิพนธ์ต้นฉบับเรื่อง **หมู่เลือด P ในเด็กชายไทยภูเขาเผ่าลาหู่ถิ่นอาศัยในภาคเหนือ** โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเรื่องรอง ชีพัสต์ยากร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นรายงานผู้ป่วยที่มีหมู่เลือดที่หายากในระบบ P พร้อมกับปัญหาในการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วย ในเรื่องได้อ้างถึงการรายงานผู้ป่วยที่มีหมู่โลหิตชนิดเดียวกันนี้ที่พบที่จังหวัดขอนแก่น ของรองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ส่วนบทความพื้นวิชาเรื่อง **Prenatal Study** โดยบรรณาธิการเอง เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญในการตรวจโลหิตผู้หญิงตั้งครรภ์เป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ป่วย ในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หลายๆ ปัญหา ผลการตรวจทำให้สามารถอธิบายปัญหาบางปัญหาได้ และการตรวจบางอย่างทำให้รู้ล่วงหน้าว่า เราจะพบกับปัญหาอะไรบ้าง ทำให้สามารถเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับปัญหานั้นๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน และทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย เข้าทำนองว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” และ “รู้เขารู้เรา รบครั้งที่ใดก็ชนะทุกครั้ง” ท่านอ่านเอาเองก็แล้วกัน จะเข้าใจว่ามันมีความหมายเช่นนั้นจริงๆ

บทความพิเศษเรื่อง **การตีมน้ำก่อนการบริจาคโลหิตช่วยป้องกันการเป็นลมได้** โดยแพทย์หญิงสร้อยสองงค์ พิกุลสดี รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นการปฏิบัติแนวใหม่ที่อาจไม่ใช่ความรู้ใหม่ จะช่วยลดอัตราการเป็นลมจากการบริจาคโลหิต และผู้บริจาครู้สึกสดชื่นหลังการบริจาคโลหิต ทำให้การบริจาคโลหิตเป็นประสบการณ์ที่ดี อยากมาบริจาคอีก

ย่อวารสารเรื่อง **White particulate matter:report of the adhoc industry review group** โดย ภาสัชกรหญิงอัมพวัน ภาควิชาภูมิแพ้ฯ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และถามตอบเรื่อง **เลือด Rh ลบหากเหลือใช้แล้วจะให้ผู้ป่วย Rh บวกได้ไหม?** คนที่คิดว่าไม่ได้ก็ขอให้กรุณาอ่านด้วย

สุดท้ายนี้ มีเรื่องผิดพลาดที่ขอแก้ไข โดยแนบต่อท้ายเล่มมาในฉบับนี้ด้วย เป็นบทบรรณาธิการ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต (Blood Donor Selection) โดย นาวาโท แพทย์หญิงอุบล จรุงเรืองฤทธิ์ ลงในวารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ที่เพิ่งผ่านมา บรรทัดที่ 2 ของย่อหน้าแรก เปลี่ยนจากผู้บริจาคที่ **มุ่ง**หวังสิ่งตอบแทน แก้เป็น ผู้บริจาคที่ **ไม่มุ่ง**หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งทำให้ความหมายผิดไป ต้องขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ด้วย

พิมล เชี่ยวศิลป์
บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ของปี 2548 แต่เป็นฉบับแรกภายใต้กองบรรณาธิการชุดใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยจะมีวาระระหว่างปี 2548 ถึงปี 2550 และบรรณาธิการคนเดิม ซึ่งกองบรรณาธิการชุดใหม่มีปณิธานที่จะผลิตวารสารที่มีคุณภาพออกตรงตามกำหนดเวลาเพื่อสมาชิกสมาคมต่อไป

ในฉบับนี้จะมีนิพนธ์ต้นฉบับเรื่อง **การตรวจคัดกรองและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดร้ายแรงในระยะก่อนคลอด** ของ ผศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ และคณะ โดยมีบทบรรณาธิการเกี่ยวกับ โรคธาลัสซีเมีย ของ รศ. นพ. กิตติ ต่อจรัส บทความพิเศษเป็นของ ผศ.นพ. ปรีดา วาณิชเสรษฐกุล เกี่ยวกับ **unrelated umbilical cord blood transplantation**

นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษเรื่อง **ประสพการณ์การเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด** โดย รศ.นพ.รัชฎะ ลำกุล ย่อวารสารเป็นเรื่อง **Efficacy and safety of two different rG-CSF preparations in the treatment of patients with severe congenital neutropenia** โดย พญ.พัชรณา จงอัจฉริยกุล

สำหรับการส่งคำตอบเพื่อคะแนน CME เนื่องจากมีผู้สนใจส่งคำตอบน้อยมาก ทางกองบรรณาธิการจึงขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว โดยคงให้คะแนน CME เฉพาะผู้นิพนธ์และผู้ร่วมนิพนธ์บทความในวารสาร รวมถึง reviewer ของบทความเท่านั้น

ปัญญา เสกสรรค์
บรรณาธิการ